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วันที่ 18 มีนาคม 2562 
ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานใหญ่ International Tropical Timber Organization (ITTO) เมืองโยโกฮามา  

นางอ านวยพร   ชลด ารงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายนิคม  แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสุชาติ   กัลยาวงศา ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นางนันทนา   
บุญยานันต์  ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าชุมชน นางวราวรรณ   ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อ านวยการส านักแผนงาน
และสารสนเทศ นายสุวรรณ  ตั้งมิตรเจริญ รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า 
นายสภลท์   บุญเสริมสุข ผู้อ านวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ นายสุเทพ  จันทร์เขียว 
อาจารย์ประจ าคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวนิศาภัทร์  โต่นวุธ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ 
นายมนตรี  อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และ นางสาวสมหญิง  สุนทรวงษ์ ผู้จัดการโครงการ ได้
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ส านักงานใหญ่ International Tropical Timber Organization (ITTO) เมืองโยโก
ฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการต้อนรับจาก Dr Gerhard Dieterle, Executive Director, Dr Hwan Ok-
Ma, Projects Manager และเจ้าหน้าที่จาก ITTO  

ในการนี้ Dr Gerhard Dieterle, Executive Director ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมป่าไม้ และ
แสดงความชื่นชมและขอบคุณกรมป่าไม้ ที่ได้ด าเนินโครงการพัฒนาและด าเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการ
จัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน (Development and Implementation of Criteria and Indicators 
for Sustainable Management of Planted Forests and Community Forests) ซึ่งถือได้ว่าการด าเนิน
โครงการดังกล่าวเป็นสิ่งที่รัฐบาลของแต่ละประเทศควรให้การสนับสนุนในการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน 
นอกจากนี้แล้วการด าเนินโครงการพัฒนาและด าเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชน
อย่างยั่งยืน ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และเกษตรกร รวมทั้งเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ภาครัฐบาลสามารถใช้เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ได้ 
ทั้งนี้เป็นไปตามที่ได้มีการหารือในการประชุมภาคีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศเมื่อปีที่ผ่านมา นอกจากนี้
แ ล้ ว  Dr Gerhard Dieterle ยั ง ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง โ ค ร ง ก า ร  Enhancing Conservation and Sustainable 
Management of Teak Forests and Legal and Sustainable Wood Supply Chains in the Greater 
Mekong Sub-region หรือเรียกสั้นๆ ว่า Teak Project ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สหพันธรัฐเยอรมนี ผ่านองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาค ที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน มูลค่าทางการตลาดของ
ไม้สัก ซึ่งจะท าให้ประเทศผู้บริโภคเข้าใจห่วงโซ่อุปทานของไม้สักเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
แหล่งที่มาของไม้สัก รวมทั้งประเทศจีนเองก็ได้มีการติดต่อมายัง ITTO เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการค้าไม้ 



ทั้งนี้ประเทศจีนเองได้มีการน าเข้าไม้ ประมาณร้อยละ 60 และในปัจจุบันมีการรวมตัวกันของผู้ด าเนินการธุรกิจ
ด้านป่าไม้ จ านวนประมาณ 18 บริษัท ในการด าเนินโครงการ Global Green Supply Chain เพ่ือสนับสนุน
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การด าเนินโครงการพัฒนาและด าเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการ
สวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน จะเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้การค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มาจากป่าที่มีการจัดการที่ยั่งยืนและมาจากแหล่ง
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ในโอกาสนี้ นางอ านวยพร   ชลด ารงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ องค์การป่า
ไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
โครงการพัฒนาและด าเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน  ซึ่งการมา
ศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการพัฒนาและด าเนินการเกณฑ์
และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้หารือเกี่ยวกับความ
ร่วมมือในอนาคตระหว่างกรมป่าไม้ ประเทศสมาชิกองค์การป่าไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หลังจากที่ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณแล้ว เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการ
ประชุมทั้งจากประเทศไทย และองค์การความร่วมมือด้านการป่าไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ได้กล่าวแนะน า
ตนเองและทักทายซึ่งกันและกัน และนายสภลท์  บุญเสริมสุข ผู้อ านวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่ าไม้
ระหว่างประเทศ ได้น าแนะน าบทบาทและภารกิจของกรมป่าไม้ และนายสุชาติ  กัลยาวงศา ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้สรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการพัฒนาและด าเนินการเกณฑ์
และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นว่าการก าหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดภายใต้
โครงการนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อย และผู้ประกอบการขนาดเล็ก สามารถน าเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดดังกล่าวไปใช้เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการค้า 
 ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นต่างๆ โดยสรุป ดังนี้ 

 การท าสื่อประชาสัมพันธ์  (short video, poster, animation) ของโครงการ พัฒนาและ
ด าเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่
จะได้เผยแพร่ผลการด าเนินโครงการให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้ ITTO ยินดีที่จะ
ช่วยเหลือทั้งทางด้านเทคนิคและเนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว โดยขอให้ทางโครงการส่ง
ร่างเนื้อหามาให้ทาง ITTO เพ่ือที่จะสามารถให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง โดยในหลักการแล้ว สื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทวีดีทัศน์ (video) จ าเป็นจะต้องน าเสนอความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการฯ อย่างน้อย 3 ประเด็น  

 การหารือเก่ียวกับการด าเนินโครงการ Teak Project โดยได้มีการหารือกันหากเกณฑ์และตัวชี้วัด
ที่ได้จากโครงการพัฒนาและด าเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชน
อย่างยั่งยืน สามารถน ามาใช้ในโครงการ Teak Project ได้จะถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการน า
เกณฑ์และตัวชี้วัดที่ได้จากโครงการฯ มาใช้ต่อเนื่องในการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนในความส าคัญของการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัด ต่อการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่นเดียวกันในโครงการ Teak 
Project ก็จะมีกิจกรรมในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งทาง ITTO ยินดีที่จะให้ค าแนะน าและ
การช่วยเหลือ รวมถึงกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Teak Conference ในปลายเดือนเมษายน และ
กิจกรรม Teak Conference ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี ค.ศ.2020 ในส่วนของการด าเนิน



กิจกรรมของโครงการ Teak Project ที่ประชุมอยากให้เห็นผลลัพธ์ไปถึงขั้นการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ (end produce) เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (value added) นอกเหนือไปจากไม้ท่อน ทั้งนี้ ITTO 
อาจจะท าหน้าที่เป็นผู้สื่อสารไปยังผู้บริโภคว่าไม้สักที่ได้มาจากโครงการนี้ มาจากแหล่งที่มีการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและถูกกฎหมาย 

 
ศึกษาดูงาน ณ Japan Gas Appliances Inspection Association หรือ JIA 
 ในภาคบ่ายของการศึกษาดูงานด้านการจัดท าเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่าง
ยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ.ประเทศญี่ปุ่น คณะจากกรมป่าไม้ ได้รับเกียรติจาก 
Japan Gas Appliances Inspection Association หรือ JIA ในการศึกษาดูงานการด าเนินการตรวจสอบและ
รับรองระบบในการรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกไม้มายังประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ไนการหารือครั้งนี้ได้เน้น
การด าเนินการรับรองผู้ผลิตชีวมวล Wood biomass supplier certification ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน Feed-
in Tariff หรือ FIT ของ Japan Forest Agency (เอกสารแนบ 1) ซึ่งมาตรฐาน FIT คือ มาตรการส่งเสริมการ
รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (เนื่องจาก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนค่อนข้างสูง) 
ซึ่งอัตรา FIT จะอยู่ในรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (มีการปรับเพ่ิมส าหรับกลุ่มที่มีการใช้
เชื้อเพลิง) โดยอัตรา FIT จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าไฟฐานและค่า Ft ท าให้มีราคาที่ชัดเจนและเกิดความเป็น
ธรรม 
 ผู้แทนจาก JIA ได้น าเสนอรูปแบบ FIT ของประเทศญี่ปุ่น (เอกสารแนบ 2) โดยสรุป ดังนี้ 

 ผู้ประกอบการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่จะต้องใช้ชีวมวล (biomass) ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใน
ประเทศญี่ปุ่นนั้น จะต้องปฏิบัติตามคู่มือ FIT ซึ่งก าหนดโดย Forest Agency of Japan เพ่ือให้
สามารถระบุได้ว่าไม้ (biomass) ที่น ามาใช้ผลิตพลังงานชีวมวลมาจากแหล่งที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และเป็นไปตามประเภทของชีวมวลนั้น (biomass type)  

 หน่วยงานที่สามารถให้การรับรอง ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ (1) หน่วยงานที่เป็นสมาคม
ผู้ประกอบการ และ (2) หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภายนอก เช่น JIA เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่า
เป็นเพยีงหน่วยงานเดียวที่ได้รับการรับรองให้สามารถออกหนังสือรับรองตาม FIT Scheme ได ้

 หาผู้ประกอบการรายใด มีความประสงค์ที่จะน าไม้เข้ามาเพ่ือผลิตพลังงานชีวมวลในประเทศ
ญี่ปุ่น จ าเป็นจะต้องมาขอให้ JIA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองให้สามารถออกหนังสือ
รับรองได้ เป็นผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ทั้งนี้ JIA ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการจัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากที่ก าหนด ในคู่มือ FIT ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องกรอกใบสมัคร
พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสาร 3) 

 การรับรอง FIT ของ JIA จะเป็นการออกหนังสือรับรองตามวิธีการตรวจสอบที่ JIA เป็นผู้ก าหนด
ขึ้นเอง โดยจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) ระบุผู้ผลิต (ชื่อ ประเภทกิจการที่
ด าเนินการ เป็นต้น) (2) ระบุชนิดของไม้ที่จะน าเข้ามา (3) ระบุกฎหมายที่ใช้ในประเทศของผู้ผลิต 
รวมถึงกระบวนการและการขนส่ง และ (4)  JIA จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องตาม
กฎหมายของไม้ และให้บริษัทที่สามเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

 
 



วันที่ 19 มีนาคม 2562 
ศึกษาดูงาน ณ Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries: MAFF 
 วันที่สองของการศึกษาดูงาน คณะผู้แทนจากกรมป่าไม้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Mr.Koji  Hongo รองอธิบดี 
(Deputy Director General) ของ Forest Agency ในการนี้ Mr.Koji   Hongo  ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทน
จากปกรมป่าไม้ และได้เล่าประวัติโดยย่อของการป่าไม้ของญี่ปุ่น โดยเริ่มจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีการ
ใช้ทรัพยากรป่าไม้ไปเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้คนในญี่ปุ่นเห็นความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ญี่ปุ่น มีหลากหลายวัตถุประสงค์ อาทิเช่น การรักษาดิน เป็นแหล่งต้นน้ า อนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ แหล่งนันทนาการ รวมถึงแหล่งผลิตไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ถือว่าเป็นประเด็นส าคัญในระดับโลก ซึ่งภาคการป่าไม้ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากประสบการณ์ในการด าเนินงานของ Forest Agency ที่ผ่านมาท าให้
ตระหนักได้ว่าการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน จะต้องค านึงถึงผลลัพธ์ ทั้งทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
โดยในช่วงท้าย Mr. Koji  Hongo ได้ขอให้การศึกษาดูงานในครั้งนี้ของกรมป่าไม้ประสบความส าเร็จดังที่ตั้งไว้ 
หลังจากนั้นเป็นการหารือร่วมกันระหว่าง Mr.Koji   Hongo และ นางอ านวยพร   ชลด ารงค์กุล รองอธิบดีกรม
ป่าไม ้และคณะ โดยสรุป ดังนี้ 

 นโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น ในการระงับการใช้พลังงานนิวเคลีย และสนับสนุนการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล (Biomass) และพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) ทั้งนี้  
Mr.Koji   Hongo ได้ให้ความเห็นว่าความท้าทายในเรื่องดังกล่าวคือการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานจาก Biomass ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจ ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเองได้มีการน า
มาตรการ Feed-in Tariff หรือ FIT มาใช้เพ่ือส่งเสริมการใช้ไม้คุณภาพต่ า ในการอนุรักษ์
พลังงาน (to promote of the low timber in energy consumption)  

 นโยบายในการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจของ Forest Agency โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย และป่าชุมชน โดย Mr.Koji   Hongo ได้เสนอวิสัยทัศน์ในเรื่องดังกล่าวว่า
เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการวางแผน ถ้ามีการวางแผน
ที่ดี ก็จะสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และจะท าให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางไว้ โดย Forest Agency 
คาดหวังว่าการรับรองไม้ (Forest Certification) จะเป็นระบบที่มีมาตรฐานสูงสุด อาทิเช่น 
FSC SGEC เป็นต้น ส าหรับประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ป่าไม้เป็นพ้ืนที่ของเอกชน 
และพ้ืนที่จ านวนครึ่งหนึ่งนั้นเป็นของเกษตรกรรายย่อย (พ้ืนที่น้อยกว่า 5 เฮกตาร์) ทั้งนี้
รัฐบาลได้มีมาตรการในการส่งเสริมป่าเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่า ร้อยละ 70 และสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิ นการใน
กระบวนการขาย ร้อยละ 50 ทั้งนี้เนื่องจากหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามข้างต้น 
เกษตรกรรายย่อยเองอาจจะไม่มีแรงจูงใจในการปลูกสร้างสวนป่า ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้
รัฐบาลจะมีระบบสนับสนุนในการด าเนินการปลูกสร้างสวนป่า ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้าง
แรงจูงใจหรือส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นความท้าทายอย่าง
หนึ่งของรัฐบาลคือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์หรือการบริโภคไม้ที่ผลิตในประเทศ ดังนั้น 
Forest Agency จึงได้ขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Municipality) ใน
การส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยหันมาปลูกป่าเพ่ือเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น โดยได้น าระบบภาษี
รูปแบบใหม่มาใช้ คือจะมีการเก็บภาษี 1,000 เยนต่อปี จากประชากร 60 ล้านคน โดยน า
เงินดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ในส่วนของป่าชุมชน



นั้น ความท้าทายอยู่ที่การก าหนดขอบเขตของป่าชุมชน อีกทั้งป่าชุมชนของประเทศญี่ปุ่น 
เป็นพ้ืนที่ของเอกชน จึงเป็นการอยากที่ Forest Agency จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่
ดังกล่าว ถึงอย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย Forest 
Agency สามารถเข้าไปด าเนินการจัดการป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าชุมชน ได้โดยมีการท าข้อตกลง
ร่วมกับป่าชุมชน หรือหาป่าชุมชนใดไม่มีผู้ดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถเข้าไป
ด าเนินการจัดการป่าชุมชนแห่งนั้นได้ โดยอาศัยเงินจากกองทุนที่ได้มาจากการเก็บภาษี
รูปแบบใหม่ ส าหรับรายได้ก็ส่งคืนกองทุน 

ส าหรับในช่วงแรกของการศึกษาดูงาน ณ MAFF ผู้แทนของ Forest Agency ได้บรรยายเกี่ยวกับการ
จัดการป่าไม้ในประเทศญี่ปุ่น (เอกสารแนบ 5) โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจและส าคัญ โดยสรุป ดังนี้ 

 ญี่ปุ่นมีพ้ืนที่ป่าไม้ ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนของพ้ืนที่ป่าไม้ทั่ว
โลก โดยในพ้ืนที่ป่าไม้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ป่าธรรมชาติ ซึ่งดูแลโดย 
Forest Agency (2) ป่าเอกชน (Private Forest) และ (3) ป่าสาธารณะ (Public Forest) ซ่ึง
อยู่ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จากสถิติข้อมูลพ้ืนที่ป่าเอกชน พบว่าร้อยละ 74 ของเอกชนที่ถือครองที่ดินเป็นพ้ืนที่ป่าที่มี
ขนาด 1-5 เฮกตาร์ ในขณะที่เอกชนที่ถือครองพ้ืนที่ป่าที่มีขนาด 50-100 เฮกตาร์ มีเพียงร้อย
ละ 1 แต่เมื่อเทียบในเชิงขนาดของพ้ืนทีป่าไม้แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีเกษตรกรรายย่อยถึงร้อยละ 
74 แต่หากคิดเป็นพ้ืนที่ป่าแล้วคิดเป็นพ้ืนที่ป่าร้อยละ 25 ในขณะเกษตรกรที่ถือครองพ้ืนที่ป่า
ขนาด 50-100 เฮกตาร์ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 1 แต่หากคิดเป็นพื้นที่ป่าแล้วคิดเป็นพ้ืนที่ป่าร้อยละ 
32  

 ส าหรับปริมาณและความต้องการใช้ไม้นั้น พบว่าความต้องการใช้ไม้ที่ผลิตภายในประเทศมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2002 ร้อยละ 18.8 เป็น ร้อยละ 36.1 ในปี 2017 ทั้งนี้เหตุผลหนึ่งที่
ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นอาจมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ของ
โรงงานเอกชน ท าให้สามารถใช้ประโยชน์ และน าไม้มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น 

 ความต้องการใช้ไม้ในประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็นความต้องการใช้ไม้แปรรูป (Sawn wood) ร้อย
ละ 26.37 ไม้อัด (Plywood) ร้อยละ 13 และไม้สับและเยื้อกระดาษ (Pulpwood and 
wood chips) ร้อยละ 40 

 โครงสร้างระบบการวางแผนการจัดการป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็นแผนการในระดับ
รัฐบาลซึ่งจะก าหนดเป้าหมายระยะยาว (นโยบายป่าไม้แห่งชาติ) MAFF จะน าเป้าหมาย
ดังกล่าวมาจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติ ระยะเวลา 15 ปี โดยมีการปรับปรุงแผนดังกล่าว
ทุก 5 ปี ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการ 5 ปี ได้
ตามความสมัครใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งรวมถึงสวนป่าเอกชนด้วย 

 
 
 
 
 
  



ศึกษาดูงาน ณ Japan Forest Technology Association (JAFTA) 
 ในภาคบ่ายคณะผู้แทนของกรมป่าไม้ ได้ศึกษาดูงาน ณ Japan Forest Technology Association 
(JAFTA) โดย XXXX ผู้อ านวยการ JAFTA ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและกล่าวแนะน าหน่วยงาน  โดย 
JAFTA ก่อตั้งมาประมาณ 94 ปีแล้ว ซึ่งในต้อนเริ่มแรกนั้นจ านวนวิศวกรทางด้านป่าไม้ยังมีจ านวนไม่มากนัก 
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่น ามาใช้ในภาคการป่าไม้ก็มาจากประเทศเยอรมนี ซึ่งต้องมีการประยุกต์เทคโนโลยี
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการป่า
ไม้ โดยประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดท าแผนการจัดการป่าไม้ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายป่าไม้  นอกจากนี้แล้ว 
JAFTA ยังมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการรับรองป่าไม้ เป็นต้น โดยในปัจจุบัน 
JAFTA มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 130 ราย ประจ าส านักงานใหญ่และส านักงานภูมิภาคอีก จ านวน 6 แห่ง ในส่วน
ของการรับรองป่าไม้นั้น JAFTA เป็นหน่วยงานที่ออกใบรับรองป่าไม้ ร้อยละ 60 ของใบรับรองป่าไม้ทั้งหมด 
โดยประมาณร้อยละ 8 ของป่าไม้ที่ได้รับการรับรองค่อนข้างเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็ก 
 เจ้าหน้าที่จาก JAFTA ได้น าเสนอในหัวข้อ Clean Wood Act of Japan and Forest Certification 
(เอกสารแนบ 6) และ การน าเสนอในหัวข้อ Forest Resource Monitoring System in Viet Nam (เอกสาร
แนบ 7) ทั้งนี้ได้มีการหารือร่วมกันโดยสรุป ดังนี้ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการปลูกป่าของแต่ละครัวเรือน ซึ่งเป็นข้อมูลการศึกษาของ IGES: 
Institution of Global Environmental Strategies ซึ่งกรมป่าไม้จะได้ประสานงานกับ IGES 
เพ่ือสอบถามวิธีการน าเสนอข้อมูลต่อไป 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่า โดยประเทศ
เวียดนามได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการจาก JICA ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งใน
หลายๆกิจกรรมภายใต้โครงการใหญ่ กิจกรรมอ่ืนๆ อาทิเช่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้หากกรมป่าไม้ สนใจอาจจะประสานทาง JICA 
และ JAFTA เพ่ือน าเสนอข้อเสนอโครงการในการขอรับทุนสนับสนุนการด าเนินงานขาก  JICA 
ทั้งนี้หากท าได้ในระดับภูมิภาคจะเป็นการดียิ่ง   

 
  



วันที่ 20 มีนาคม 2562 
ศึกษาดูงาน ณ ส านักงาน Sustainable Green Ecosystem Council: SGEC 
 วันที่สามของการศึกษาดูงาน คณะผู้แทนจากกรมป่าไม้  ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ส านักงาน 
Sustainable Green Ecosystem Council: SGEC ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้ งขึ้นมาได้ประมาณ 2 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในปะเทศญี่ปุ่น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไม้
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่แพร่หลาย โดยการปรับปรุงระดับการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูป่าไม้ เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  ทั้ งนี้ SGEC เป็นระบบรับรองมาตรฐานที่ ใช้
ภายในประเทศมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 และยกระดับเป็นระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016  ในการนี้ 
Mr.Kiyoon   Nakagawa ต าแหน่งผู้อ านวยการ (Director and Secretariat General) ได้กล่าวตอนรับคณะ
ผู้แทนจากกรมป่าไม้ และยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัด (C&I) ระหว่างกรมป่าไม้และ 
SGEC โดยคาดหวังว่าประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน จะ
เป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งในระดับภูมิภาค ทั้งระดับอาเซียน และเอเชีย ทั้งนี้หากทุกประเทศได้ให้การรับรองเกณฑ์
และตัวชี้วัดในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนที่ประเทศของตนได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว คาดหวังว่าจะมีการสร้าง
เครือข่ายในความร่วมมือเกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัด เพ่ือก่อให้เกิดการจัดการป่าไม้อย่างยั้งยืนในระดับภูมิภาค
และส่งผลถึงผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มาจากการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคด้วย และในโอกาสเดียวกัน
นี้ Mr.Kiyoon   Nakagawa ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมและการด าเนินงานของ SGEC (เอกสารแนบ 8) 
โดยมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 ประวัติการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน SGEC ของประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.
2003 โดยในระยะเริ่มแรกนี้เป็นระบบการรับรองที่ใช้ภายในประเทศเท่านั้น และได้รับการ
รับรองโดย PEFC (Programme for the Endorsed of Forest Certification Scheme) เมื่อปี 
ค.ศ. 2016 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการรับรองไม้ จากระดับชาติไปสู้ระดั บ
นานาชาติ หากดูจากสถิติแล้วหลักจากที่ SGEC ได้รับการรับรองโดย PEFC แล้ว พ้ืนที่ป่าที่ได้รับ
การรับรอง (Certified Forest) และจ านวนหน่วยงานที่ได้รับรองห่วงโซ่การควบคุมไม้ (CoC) 
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เหตุผลหนึ่งอาจจะมาจากการส่งเสริมการใช้ไม้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ในฐานะที่
ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิก 

 กระบวนการรับรองมาตรา PEFC ในประเทศญี่ปุ่นภายใต้การรับรอง SGEC มีดังนี ้
(a) การรับรองป่าไม้ (Forest Certification) มี 3 ขั้นตอน คือ 

(i) การรับรองการจัดการป่าไม้ (Forest Management Certification) เป็นไปตาม
บริบทของแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ใช้ SGEC เป็นระบบในการ
รับรองการจัดกรป่าไม้ 

(ii) การรับรองห่วงโซ่การควบคุม (Chain of Custody) ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้ด าเนินการ
ตาหลักเกณฑ์ CoC ซึ่งเป็นการด าเนินการที่มีขั้นตอนต่างๆ ชัดเจนอยู่แล้ว 

(iii) การรับรองโดยหน่วยงานภายนอก (Third Party Certification) ทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่น
เองใช้เวลาถึง 2 ปี ในการที่จะได้รับการรับรองจาก PEFC ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงาน
ภายในนอกที่ให้การรับรอง SGEC 

(b) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง 
(SGEC / PEFC) ทั้งนีใ้นระยะเริ่มแรกอาจจะยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจหรือสนับสนุนการ
ด าเนินงานการรับรองป่าไม้ (Forest Certification) เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเองก็มีระบบ



การแผนงานด้านป่าไม้ที่ชัดเจนอยู่แล้ว (National Forest Planning System) ทั้งนี้
ระบบ National Forest Planning System เป็นระบบที่รัฐบาลกลางได้จัดท าแผนงาน
ด้านป่าไม้ขึ้นมาแล้วให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ แต่ส าหรับระบบการ
รับรองไม้ (Forest Certification) เป็นความต้องการของผู้ประกอบการที่จะต้องแสดงให้
เห็นว่าผลิตภัณฑ์จากไม้ที่อยู่ในตลาดนั้น มาจากป่าไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน  

(c) การประสบความส าเร็จในการที่ผู้ประกอบการและประชาชน เข้าใจถึงความส าคัญของ
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

 มาตรฐาน SGEC ประกอบด้วย 7 ข้อหลัก ได้แก่ 
(a) นโยบายการป่าไม้ อาทิเช่น ความถูกต้องตามกฎหมาย แผนการจัดการป่าไม้ เป็นต้น 
(b) การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
(c) การอนุรักษ์ดินและน้ า 
(d) ความยั่งยืนของผลผลิตจากป่าและความอุดมสมบูรณ์ของป่า 
(e) กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
(f) ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่วนช่วยในการลดสภาวะโลกร้อน 
(g) การติดตามตรวจสอบ และการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

 รูปแบบของการรับรองโดย SGEC/PEFC แบ่งเป็น 
(a) การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) คือการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรรายย่อย

หลายๆ ราย อาจจะเป็นในรูปของ สหกรณ์ สมาคม หรือกลุ่มต่างๆ ก็ได้เพ่ือยื่นของรับ
การรับรอง 

(b) การรับรองการจัดการป่าไม้ (Group FM Certification) คือ การด าเนินการตามแผนการ
จัดการป่าไม้ โดยกลุ่มองค์กรต่างๆ  

(c) การรับรองโดยผ่านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Certification of Intergrated CoC 
Management Organization) 

หลักจากรับฟังการบรรยายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะผู้แทนกรมป่าไม้ ได้มีข้อซักถาม พร้อมประเด็นหารือต่างๆ 
โดยสรุป ดังนี้ 

 ตามนโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิก ซึ่งมี
การก าหนดให้ใช้ไม้ที่ได้รับการรับรองนั้น รวมไปถึงอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันหรือไม่ ทั้งนี้
ได้รับค าตอบว่ายังไม่ได้มีข้อตัดสินใจในประเด็นดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และด้านต่างๆ ว่าจะมีความสามารถผลิตอุปกรณ์กีฬาที่ได้ตรงตามมาตาฐานหรือไม่ 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประกาศใช้ SGEC ในระยะแรกนั้น ยังมีหลายหน่วยงานไม่เข้าใจและเห็น
ว่า SGEC นั้นซ้ าซ้อนกับ National Forest Planning System ทั้งนี้การใช้ SGEC ถือได้ว่าเป็น
การด าเนินงานจากระดับล่างสู่ระดับนโยบาย (bottom up) 

 ระบบ SGEC ถือได้ว่าเป็นการด าเนินงานโดยความสมัครใจของภาคเอกชน ดังนั้นจึงไม่ได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณหรือแรงจูงใจด้านอ่ืนๆ จากภาครัฐบาล (subsidies) ทั้งนี้ในส่วนของ
ภาครัฐบาล ตามแผน National Forest Planning System จะมีการสร้างแรงจูง ใจหรือ
สนับสนุนอยู่แล้ว (subsidies) โดยทาง SGEC เห็นว่าเป็นการดีแล้วที่แยก SGEC ออกจาก
ภาครัฐบาล และให้ SGEC เป็นการด าเนินงานโดยความสมัครใจของภาคเอกชน 



 การรับรอง SGEC โดย PEFC ทางหน่วยงาน SGEC พบความท้าทายในประเด็นของการท าไม้
ของชนท้องถิ่นดังเดิม (Indigenous people) ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญกับวิธีการและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มไอนุ (I-nu) และท าอย่างไรให้สามารถเข้ากับระบบการรับรองของ SGEC ได้
ก่อนที่จะได้รับการรับรองโดย PEFC ซึ่งจะต้องมีการปรับรูปแบบหรือระบบในบางประเด็น 

 
  



ศึกษาดูงาน ณ Tamura Lumber Wood Co.,Ltd. และศาลากลางเมืองนิกโก (Nikko City Hall) 
 ในภาคบ่าย คณะผู้แทนกรมป่าไม้ ได้เดินทางไปยังเมืองนิกโก ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียว ประมาณ 
180 กิโลเมตร เพ่ือเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปไม้ Tamura Lumber Wood Co.,Ltd. และศาลากลางเมืองนิกโก 
(Nikko City Hall)  

โรงงานแปรรูปไม้ Tamura เป็นโรงงานแปรรูปไม้ขนาดเล็ก ก าลังการผลิตประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน โดยไม้ที่น าเข้ามาในโรงงานแปรรูปไม้ Tamura มาจากสวนป่าบริเวณใกล้เคียง ซึ่งร้อยละ 10 ของไม้ที่
น าเข้ามาแปรรูปเป็นไม้ที่ได้รับการรับรอง (Certify) โดยมีการแยกออกจากไม้ที่ไม่ได้รับการรับรองโดยการแยก
กอง (Physical) ส าหรับไม้ที่ไม่ได้รับการรับรองนั้น บางส่วนมาจากสวนป่าที่มีการจัดการ ตามแผน  National 
Forest Planning System ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สวนป่าในบริเวณเมืองนิก โก จะจัดการตามแผน 
National Forest Planning System เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ไม่ได้ขอการรับรอง Forest Management (FM) เนื่องจาก
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นโรงงานแปรรูปไม้ Tamura จึงได้มีการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน (CoC) โดยมี
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการสมัครอยู่ที่ 200,000 เยน และค่ารักษาสถานรายปีอีกปีละ 100,000 เยน ขึ้นอยู่กับ
พ้ืนที่ของสวนป่า ส าหรับการรับรอง SGEC ในปัจจุบันยังไม่มีการเก็บธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร 
เนื่องจาก SGEC ต้องการที่จะส่งเสริมให้ใช้มาตรฐาน SGEC 

หลังจากนั้นคณะผู้แทนกรมป่าไม้ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศาลากลางเมืองนิกโก (Nikko City 
Hall) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารที่ใช้ไม้จากสวนป่าของเมือง (Public Forest) จ านวนพ้ืนที่ 2 
เฮกตาร์มาสร้างอาคารศาลากลางของเมือง ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการใช้ประโยชน์จากไม้ที่มาจากการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 


